



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๓ อัตรา นั้น

บัดนี้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๓ อัตรา โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้)

ทั้งนี้ขอเรียนให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาจะใช้บรรจุแต่งตั้งเป็นระยะเวลา ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรสำหรับตำแหน่งเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิกไป

๒. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในลำดับที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม จะมีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัว เพื่อที่จะทำสัญญาจ้างและได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ส่วนลำดับถัดไปจะขึ้นบัญชีลำดับสำรองไว้เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม จะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต่อเมื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างตามระเบียบฯ และสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี แล้วเท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทธิพัฒน์ ดวงสุตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ อัตรา

เป็นผู้สอบได้ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	หมายเลขประจำตัวสอบ
๑	นายเดชาติ อุณาสีทธิ	๐๑

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ อัตรา

เป็นผู้สอบได้ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	หมายเลขประจำตัวสอบ
๑	นายสุพจน์ งามอุส่าห์	๐๑

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน ๑ อัตรา

เป็นผู้สอบได้ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	หมายเลขประจำตัวสอบ
ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๖๐	นางสาวรัตนภรณ์ มานะเพียร	๐๑
๐๑	นางสาวพรสุดา ปานทนนท์	๐๒
ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๖๐	นางสาววิไลพร ชุ่มมงคล	๐๓